



Ngày 11/12/2020 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam tổ chức Lễ Công bố 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2020 (CSI 2020). Tại đây Lễ trao giải có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thạch, Ủy viên TW Đảng - Phó Chủ tịch Ủy ban CHXHCN Việt Nam; bên cạnh đó còn có sự tham dự của Lãnh đạo các Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đông đảo các đồng nghiệp doanh nghiệp, doanh nhân tham dự.

Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) năm 2020 nhận được sự tham gia đồng thuận của doanh nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau. Tổng hơn 500 doanh nghiệp lọt qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất, đi đầu trong thực hiện phát triển bền vững. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, VCCI công bố xếp hạng giải thưởng này.

Năm nay, Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (Bộ chỉ số CSI) tiếp tục được cải thiện làm thang đánh giá mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Với 127 chỉ số ở 4 lĩnh vực: Chỉ số Kinh tế phát triển bền vững, Chỉ số Quản trị; Chỉ số Môi trường; và Chỉ số Lao động, CSI 2020 đã được nghiên cứu, cập nhật nhu cầu đi kèm mới để phù hợp với những yêu cầu từ các Hiệp định thương mại tự do quan trọng (FTA) mà Việt Nam đã ký kết gần đây (như CPTPP-Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiềm năng xuyên Thái Bình Dương, EVFTA-Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU), cũng như các thay đổi quan trọng trong các chính sách quản lý về lao động và môi trường có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.



Đ/c Nguyễn Văn Luyến - Tổng Giám đốc Tổng công ty TNHH Giải thưởng Tài Ban Thành

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC vinh dự được Ban Thành xét bình chọn trong 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất của ngành Doanh nghiệp phát triển bền vững tài Việt Nam năm 2020 (CSI 2020). Đồng chí Nguyễn Văn Luyến- Thành viên HĐQT- Tổng Giám

đồng thời thay mặt cho Lãnh đạo UDIC tham gia nhận giải thưởng cao quý này. Với việc nhận được giải thưởng này, UDIC tiếp tục khẳng định là thương hiệu uy tín trên thị trường Việt Nam và quốc tế, ngoài việc nâng cao hiệu suất sản xuất kinh doanh, UDIC luôn thực hiện tốt vai trò trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội./.

